

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 1663 -CV/BTGTU

Về việc gửi thông tin báo chí về các hoạt động gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điện Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2024

- Kính gửi:
- Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
 - Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh,
 - Các cơ quan có ấn phẩm báo chí, công/trang thông tin điện tử,
 - Các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 03/4/2024 của Tỉnh ủy về phối hợp tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Để cung cấp thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm báo chí, công/trang thông tin điện tử các hoạt động tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh và Chương trình gặp mặt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi thông tin báo chí về các hoạt động Gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên (gửi kèm thông tin báo chí).

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm báo chí, công/trang thông tin điện tử đơn vị trong tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động trên tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thường trực (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-VH, VN,
- Lưu Văn thư.

TRƯỞNG BAN
BAN
TUYÊN GIÁO
TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN

Lô Thị Minh Phượng

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về các hoạt động Gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại hai tỉnh Thanh Hóa ngày 06/4 và tỉnh Điện Biên này 17/4/2024 tới.

Cuộc gặp mặt nhằm tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; từ đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Ngoài việc gặp mặt những nhân chứng lịch sử góp phần vào Chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tham mưu kế hoạch gặp mặt, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đảm bảo thiết thực, ý nghĩa.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định, trước mắt hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Để gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê số liệu từ các địa phương với tổng số gần 20.000 người.

Vì vậy, việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lựa chọn tổ chức cuộc gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại hai tỉnh Thanh Hóa và Điện Biên là gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng.

Với vị trí điểm đầu vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Thanh Hóa là nhịp cầu nối giữa chiến trường Bắc bộ và Bình - Trị - Thiên, là địa bàn tiếp giáp với Tây Bắc, Thượng Lào. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò hậu phương chiến lược quan trọng. Mặc dù đời sống Nhân dân còn hết sức khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần "cả nước cùng ra trận", "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Trong 3 đợt phục vụ Chiến dịch, toàn tỉnh Thanh Hóa đã huy động 200 ngàn dân công dài hạn và ngắn hạn, hơn 3.500 xe đạp thồ, 1.126 thuyền ván các loại, 31 ô tô, 180 xe bò và nhiều phương tiện vận chuyển khác, cung cấp hơn 4.500 tấn gạo, 350 tấn thực phẩm và hàng trăm tấn rau các loại.

Trong vai trò "hậu phương lớn của tiền tuyến lớn" với hàng chục nghìn con em Thanh Hóa và các địa phương ở liên khu 3, liên khu 4 đã lên đường chiến đấu anh dũng, có mặt tại những nơi cam go, nguy hiểm nhất và nhiều người trong số đó đã hy sinh. Ngay tại di tích đường kéo pháo ngày nay ở xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, hình ảnh người anh hùng Tô Vĩnh Diện quê ở xã Nông Trường, huyện Nông Công, nay thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã được tạc vào bức phù điêu bằng đá.

Không chỉ ở Thanh Hóa, các tỉnh lân cận như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thái Bình... cũng đóng góp vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Khi nói về những đóng góp của hậu phương cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Lê Duẩn một lần nữa nhấn mạnh: "Nếu không có Thanh - Nghệ - Tĩnh thì không có chiến dịch Điện Biên Phủ, không có thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp".

Nhằm tạo sức lan tỏa của hoạt động ý nghĩa này, ngày 06/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức cuộc gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình với sự tham dự của 163 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tiếp nối thành công của chương trình, 8h00' ngày 17/4/2024 tới đây, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

1. Chủ trì tổ chức Chương trình gặp mặt: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp tổ chức.

2. Đối tượng tri ân tại buổi gặp mặt: Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của các tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, và Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về thành phần dự gặp mặt: Chương trình có sự tham dự của Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương; Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 250 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của 7 tỉnh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

-Thời gian: Ngày 17/4/2024

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên.

5. Nội dung các hoạt động chính của chương trình gặp mặt:

- Chiều 16/4/2024 (thứ ba), từ 16h00: Lễ dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa Trang liệt sĩ A1.

- Sáng 17/4/2024 (thứ tư), từ 8h00: Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên, gồm những nội dung chính như sau: Ôn truyền thống lịch sử và ý nghĩa Chiến thắng Điện Biên Phủ; phát biểu của đại diện Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến; Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Trao, tặng quà cho đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham dự gặp mặt.

Việc tổ chức chương trình gặp mặt tại chính mảnh đất Điện Biên Phủ là một sự tri ân, một lòng biết ơn đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Đây là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Song song với việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức gặp mặt và trao quà trực tiếp cho đại biểu tham dự tại hai tỉnh Thanh Hóa và Điện Biên, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng đã huy động sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động Ngành Ngân hàng trong toàn quốc chung tay cùng với MTTQ Việt Nam tổ chức các hoạt động tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) tại 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đối tượng tri ân với tổng số tiền lên tới 20 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động gặp mặt, tri ân, để thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trong thời gian qua được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan và tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT ngày 25/4/2023 về vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Ngày 13/5/2023, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” huy động “tấm lòng thơm thảo” của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ kinh phí, vật liệu, nhân công, hỗ trợ xây dựng và hoàn thành 5.000 căn nhà cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, 500 căn nhà cho hộ nghèo của các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái. Chương trình này đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao, phù hợp với thực tiễn, có tính nhân văn sâu sắc.

Tiếp nối thành công đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đồng ý về nguyên tắc sẽ tổ chức phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của phong trào là huy động mọi nguồn lực mang tính toàn dân, toàn diện, thiết thực lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao, xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo trong phạm vi toàn quốc trước năm 2026.

Theo đó, 8h00’ ngày 13/4/2024, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Trên đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những hoạt động này nhằm góp phần lan tỏa, tôn vinh tâm vóc, ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử vĩ đại này, từ đó cổ vũ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân đã hy sinh, sự hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước./.